



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เปิดหลักสูตรเพิ่มประสบการณ์ กระตุ้นเด็กไทยแก้ปัญหาเป็น-พัฒนาคิดสร้างสรรค์



ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเปิดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อเน้นการพัฒนาคุณวุฒิความคิดระดับสูง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้กับเด็กระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีความถนัดและสนใจด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและด้านศิลปะ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาระวิชาที่ท้าทายและเข้มข้น ผสมผสานกับวิธีการสอนที่สนุก-เข้าใจง่าย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มศว กล่าวว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ศูนย์ได้จัดกิจกรรมประเมินศักยภาพพื้นฐานที่สำคัญแบบองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ ทักษะสังคม ทักษะอารมณ์ ทักษะชีวิตและทักษะการคิด จึงมีข้อมูลจากการทดสอบและสังเกตพฤติกรรม และพบว่า เด็กไทยจำนวนมากที่มีสติปัญญาสูงแต่ไม่สามารถนำต้นทุนที่ดีที่มีอยู่ในตัวมาแสดงศักยภาพได้ โดยเฉพาะวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหา

ที่น่าเป็นห่วงคือทั้งเด็กที่มีสติปัญญาอยู่ในระดับอัจฉริยะถึงเด็กที่มีสติปัญญาปกติ ล้วนมีผลการทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในระดับต่ำมาก หากเทียบกับมาตรฐานสากล การไม่กล้าคิดไม่กล้าออกนอกกรอบ ความไม่มั่นใจในตนเองเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เด็กขาดวิธีคิดเพราะไม่กล้าคิดและไม่ทราบวิธีคิด ดังนั้นการจะปรับเปลี่ยนเด็กไทยให้สามารถ คิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ ได้ จำเป็นต้องให้ได้มีความพร้อมที่จะสร้างความคิดได้ เพราะพลังของความคิดช่วยให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่เป็นฐานสู่กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

ผศ.ดร.อุษณีย์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานมาเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ แนะนำว่าขอให้ผ่านกระบวนการวินิจฉัยแหวความสามารถจากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพก่อน เนื่องจากจะได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่าเด็กมีแหวความสามารถด้านใด เพื่อจะได้ต่อยอดจากต้นทุนที่เด็กมีได้อย่างถูกทิศทาง นอกจากกรณีที่เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ต้องนำหลักฐานมาประกอบการสมัครด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2649-5000 หรือ www.giftedcenter.org หรือ facebook.com/swu.gifted.

หน้า 23